

Hãy đặt tay lên trái tim - Đã đến lúc phải trung thực.

Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier, ủng hộ nội dung của tuyên bố. Hãy cùng ủng hộ tuyên bố này!

Chúng ta đang đứng ở một thời điểm quyết định trong lịch sử của xã hội của chúng ta.

Nhiều người dân tại Đức cảm nhận rõ rằng thời điểm hiện tại đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Những lo ngại về sự suy giảm tài chính, suy thoái xã hội, chiến tranh và thảm họa khí hậu hiện diện ở khắp nơi.

Đã qua rồi những thời kỳ, chúng ta có thể tự nhủ: “Con cái chúng ta sẽ sống tốt hơn chúng ta!” Trên giấy tờ, nước Đức đang ngày trở nên giàu có hơn, nhưng tiền đang ngày càng đổ vào tay của một số ít người. Chi phí về thực phẩm, sưởi ấm và tiền thuê nhà tăng, bệnh viện quá tải cũng như cơ hội giáo dục không bình đẳng, công bằng: phạm vi được hành động ngày càng trở nên thu hẹp đối với nhiều người trong chúng ta.

Việc đi nhặt vỏ chai và đến tổ chức từ thiện Tafel có thể từng là ngoại lệ, nhưng ngày nay nó là một phần trong cuộc sống thường nhật của nhiều người.

Các Đảng cực đoan cánh hữu trên khắp châu Âu đang lợi dụng những bất an và lo sợ này để đưa những nội dung có tính thù địch với nhân loại vào trong xã hội. Ngay cả các Đảng Dân chủ cũng đang từ bỏ giá trị của mình để duy trì quyền lực. Nền dân chủ và nhà nước pháp quyền của chúng ta đang bị đe dọa.

Chẳng phải chúng ta nên biết rằng các Đảng cực hữu đã lợi dụng các cuộc khủng hoảng xã hội trong quá khứ để lên nắm quyền sao?

Điều này sẽ không khác gì đối với thảm họa khí hậu. Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, mực nước ngầm sụt giảm, mất mùa vụ và lương thực ngày càng đắt đỏ: đó là vấn đề về sự sinh tồn của chúng ta.

Thảm họa khí hậu sẽ tấn công đầu tiên và nặng nề nhất vào những người ít gây ra nó nhất. Các vùng, khu vực mà phần lớn dân số thế giới đang sinh sống có nguy cơ trở thành nơi không thể sinh sống được. Điều này gắn liền với sự khổ đau và cái chết của hàng tỷ người.

Hàng ngày những người dân ở các nước đang phát triển phải chạy trốn. Rất nhiều người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lao động làm việc dưới những điều kiện vi phạm nhân quyền, để khai thác tài nguyên tạo ra sự phồn thịnh cho chúng ta.

Các chính trị gia Đức không thừa nhận trách nhiệm của chúng ta về việc này. Họ dung túng sự bạo hành hệ thống chống lại người dân ở ngoài biên giới Liên minh Châu Âu. Trước đây, chúng ta chỉ trích Trump vì việc xây dựng tường rào. Ngày nay Châu Âu là pháo đài đằng sau hàng rào dây thép gai.

Chúng ta đang ở ngã ba đường. Đã đến lúc có một cái nhìn trung thực về tương lai. Phải thừa nhận rằng chủ nghĩa phát xít mới có thể xảy ra ở Đức, nếu chúng ta không định hướng lại. Một thế giới đầy khủng hoảng và điều kiện sống bất lợi tạo cơ hội cho chủ nghĩa phát xít phát triển. Đã đến lúc – cũng vì trách nhiệm lịch sử của chúng ta – phải đối đầu với điều này một cách nhất quán.

Chúng ta phải cùng nhau đối mặt giải quyết tình trạng bất công xã hội và thảm họa khí hậu.

Chính phủ đang áp đặt mức giá khí CO2 và không trả lại số tiền này cho các công dân dưới dạng tiền lợi ích cho môi trường. Giá CO2 làm cho các nhu cầu cơ bản nhất, như việc sưởi ấm không gian sống, trở nên đắt đỏ. Những người nghèo nhất trong xã hội và tầng lớp trung lưu phải tiết kiệm. Họ không còn có khả năng chi trả cho việc sử dụng năng lượng. Trong khi đó, những người giàu có, những người tiêu dùng nhiều nhất, không phải bận tâm đến việc giá cả tăng cao.

Tiết kiệm năng lượng không thể chỉ được giải quyết bằng việc tăng giá! Điều này là vấn đề về sự công bằng và về việc phân phối công bằng, giới hạn sự tiêu thụ quá mức của những người giàu có.

Nếu nước trở nên khan hiếm, chúng ta không thể để giá tăng đến mức khiến cho một số người không còn khả năng mua nước uống, trong khi người khác vẫn có thể tưới các thảm cỏ của họ.

Tại sao một số người được phép sở hữu ngày càng nhiều nhà trong khi những người khác phải sống trên đường phố? Điều này giống như trò chơi Monopoly. Chúng ta cần tiền cho tất cả mọi người, vì vậy những người siêu giàu phải đóng góp một thứ gì đó - thuế tài sản. Cuối cùng là sửa chữa và mở rộng mạng lưới đường sắt, cách nhiệt nhà cửa, tái tạo đồng hoang, phục hồi các vùng đất ngập nước, có nhiều điều có thể thực hiện, những điều mang lại lợi ích cho mọi người, thay vì chỉ là sự xa xỉ của một số ít cá nhân.

Thật ảo tưởng nếu nghĩ rằng mọi việc đều có thể được giải quyết thông qua công nghệ. Đã đến lúc phải nói ra một sự thật không dễ chịu: một số điều được coi là đương nhiên, ngày nay cần phải được chấm dứt. Nếu chúng ta muốn bảo vệ cơ sở sống của chúng ta, chính phủ phải công bằng hạ cấp đóng cửa Ngành hàng không - đặc biệt là các máy bay riêng và các chuyến bay nội địa. Một số lĩnh vực khác không thể tiếp tục tồn tại trong quy mô hiện tại - ví dụ như ngành công nghiệp ô tô và hóa chất.

Những thách thức này quá lớn đến mức các nền chính trị không dám đối mặt và tiếp tục đào tạo lớp trẻ cho các ngành công nghiệp không có tương lai. Có những sáng kiến của xã hội dân sự cho thấy việc đào tạo lại là hoàn toàn khả thi. Ví dụ, trong vòng vài tuần mọi người có thể học được cách lắp đặt năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, để giải quyết những thách thức này, trước tiên chúng ta nên lắng nghe ý kiến của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất.

Chúng ta cần có một cuộc tranh luận trung thực. Chỉ khi các Đảng phái chấm dứt việc kể lại những câu chuyện cổ tích cũ và nói ra những vấn đề gì đang bị đe dọa, thì chúng ta mới có thể đối mặt với những thách thức đương đại. Đa số trong chúng ta không muốn tương lai con em của mình bị hủy hoại. Đa số mong muốn một xã hội công bằng. Một xã hội không chỉ nói về giá trị của mình trong những bài phát biểu vào chủ nhật, mà còn thực sự hành động theo những giá trị đó.

Đó là lý do tại sao mỗi cá nhân trong xã hội dân sự và đặc biệt là Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Liên bang của chúng ta, được kêu gọi hãy mang tính trung thực vào cuộc tranh luận dân chủ của chúng ta. Hãy đặt tay lên trái tim. Đã đến lúc phải trung thực.